

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Chương trình 1249a/CTPH-UBND-BTP ngày 13/11/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp, giai đoạn 2014 - 2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban dân tộc tại Công văn số 1229/UBND - PC ngày 23/9/2020 về việc xây dựng Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp, giai đoạn 2014 – 2020; Trên cơ sở Báo cáo số 145/BC-STP ngày 14/10/2020 của Sở Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi bổ sung một số nội dung sau:

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Hàng năm, Ban Dân tộc đều ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện đạt kết quả qua các năm gồm:

1.1. Năm 2016

a. Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020

Nội dung này do các cơ quan TW trực tiếp thực hiện, Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện miền núi theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác phát hành ấn phẩm báo, tạp chí trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện chính sách này đã cung cấp nguồn thông tin các tổ chức, các nhân thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như hướng dẫn phát triển sản xuất với những mô hình hiệu quả cần nhân rộng... Tuy nhiên, đối tượng được cấp ấn phẩm báo, tạp chí ở vùng miền núi, giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn nên việc cấp phát gặp nhiều trở ngại và không đảm bảo tính kịp thời; một số đối tượng thụ hưởng không biết chữ, một số do tuổi cao, mắt mờ nên cũng không đọc được; Cơ chế quản lý, cấp phát báo, tạp chí còn bất cập.

b. Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2016.

Thực hiện Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020”:

- Tổ chức phối hợp phát sóng chương trình truyền hình công tác chính sách dân tộc miền núi năm 2016 giữa Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi với Đài Phát thanh -

Truyền hình Quảng Ngãi, trong đó đưa tin, phóng sự về thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi trong tỉnh gồm 03/03 tin phóng sự.

- Tổ chức 07 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người có uy tín và người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với 242 người tham dự về nội dung tuyên truyền: Các quy định của pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới (gồm 06 lớp tại các huyện miền núi với 210 người tham dự; 01 lớp tại thành phố Quảng Ngãi với 32 người tham gia).

- Xây dựng và lắp đặt 25 bảng Pano tại 06 huyện miền núi và 03 huyện đồng bằng: Sơn Hà 05 pano, Ba Tơ 05 pano, Sơn Tây 03 pano, Trà Bồng 03 pano, Tây Trà 03 pano, Minh Long 03 pano, Tư Nghĩa 01 pano, Nghĩa Hành 01 pano và Bình Sơn 01 pano.

- Xuất bản không kinh doanh 1.200 quyển Sổ tay hỏi – đáp “Hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới”; 7.500 tờ gấp tuyên truyền để phục vụ cho công tác tuyên truyền Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, đồng thời in 100 quyển sổ tay ghi chép cung cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên tham gia thực hiện Đề án.

Ngoài ra, Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND các huyện xây dựng Kế hoạch và tổ chức cho 18 cán bộ, công chức, viên chức và người có uy tín đi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tại tỉnh Gia Lai theo Kế hoạch của Ủy ban Dân tộc.

c. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong năm 2016

- Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện miền núi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số tại 06 huyện miền núi với 240 người tham gia, nội dung tuyên truyền tập trung vào các Luật: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử Đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật bảo vệ rừng, Luật GTĐB, triển khai một số chính sách do Ban Dân tộc quản lý và một số văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Về đưa tin, phóng sự tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh: Trong năm 2016 đã đưa 04 tin, phóng sự về tình hình thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc và tình hình thực hiện định canh, định cư tại các huyện miền núi trong tỉnh.

Ngoài ra, Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND một số huyện tổ chức thực hiện tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tháng 4/2016 tại 3 huyện: Sơn Hà, Tây Trà, Sơn Tây với 120 người thanh gia. Nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện nội dung này được Ban an toàn Giao thông tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng.

1.2. Năm 2017:

a. Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Ba Tơ và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi năm 2017. Ngoài ra, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên; những tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 02 điểm trường thực hiện mô hình điểm (*Trường THPT Ba Tơ, Trường THPT- PTCS Phạm Kiệt Sơn Kỳ, Sơn Hà* có 1.154 em học sinh và hơn 40 giáo viên tham dự. Tổ chức 03 lớp tập huấn tuyên truyền nội dung của Đề án này tại 3 huyện Ba Tơ, Minh Long và Trà Bồng có trên 130 người tham gia

b. Thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Dân tộc đã tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào Dân tộc thiểu số tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các huyện Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng với khoảng 120 người tham gia.

c. Chương trình giáo dục đời sống gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (theo Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện miền núi tổ chức 06 lớp tập huấn cho 290 người; Tổ chức 04 Hội nghị tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên; những tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các huyện Tây Trà, Trà Bồng, Minh Long và Sơn Tây với 647 học sinh và 70 giáo viên tham dự.

1.3. Năm 2018:

Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào DTTS

Ban Dân tộc đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho 585 người tham gia (cụ thể tại xã Bình An, huyện Bình Sơn 01 lớp với 120 người, tại trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh 01 lớp với 465 học sinh); hợp đồng với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi phát sóng 03/03 phóng sự để đưa tin, tuyên truyền trên sóng Đài PTTH tỉnh.

1.4. Năm 2019:

a. Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào DTTS

Hợp đồng với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để đưa tin, phóng sự về Đề án năm 2019 với 04 phóng sự cụ thể: Tăng cường mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc đẩy mạnh công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn tại huyện Ba Tơ; vai trò của người có uy tín trong công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn ở

huyện Minh Long và huyện Sơn Tây; vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và Hội đoàn thể trong công tác chỉ đạo và vận động người dân thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn tại huyện Trà Bồng và huyện Sơn Tây; những chuyển biến trong công tác tuyên truyền để giảm thiểu tình trạng tảo hôn tại các địa phương.

Phối hợp với UBND các huyện Sơn Hà, Ba Tơ, Tây Trà, Trà Bồng tổ chức triển khai 4 lớp tập huấn có 179 người tham dự. Nội dung triển khai văn bản Luật liên quan đến Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình

Ban Dân tộc phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND huyện Sơn Hà tổ chức 01 Hội thi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS năm 2019.

b. Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg

Hợp đồng với Đài PTTH Quảng Ngãi thực hiện phóng sự, đưa tin tuyên truyền về nội dung này bằng 03 thứ tiếng Kinh, Hrê và tiếng Co; Tổ chức 07 lớp tuyên truyền với 347 người tham gia tập huấn tại các huyện miền núi.

c. Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Tổ chức 08 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới tại các huyện miền núi với 320 người tham dự với nội dung bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới (trong đó có 01 lớp tập huấn tại tỉnh về nội dung bình đẳng giới cho cán bộ công chức và cán bộ bán chuyên trách cấp xã của các huyện miền núi).

1.5. Năm 2020:

a. Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020

Hợp đồng với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh để đưa tin, phóng sự trên PTQ bằng tiếng Kinh, Hrê, Co về nội dung: Những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại huyện Sơn Hà; kết quả thực hiện công tác tuyên truyền Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.

Phối hợp với UBND huyện Ba Tơ, UBND huyện Sơn Hà và huyện Minh Long tổ chức 07 Hội thi Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn tại địa bàn huyện.

b. Chương trình giáo dục đời sống gia đình cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1693/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

Hợp đồng với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để đưa tin 02 phóng sự trên PTQ bằng tiếng Kinh, Hrê, Co về nội dung: Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc đồng bào dân tộc Hrê và Cadong.

Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND huyện Trà Bồng mở 01 lớp tập huấn với 100 người tham gia.

c. Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Hợp đồng với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để đưa tin, phóng sự trên PTQ bằng tiếng Kinh, Hrê, Co về nội dung: Công tác Bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi; kết quả hoạt động của người có uy tín trong công tác thực hiện chính sách dân tộc trên vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay đã phát sóng 02 chuyên đề và đã thanh lý hợp đồng. Ban Dân tộc phối hợp với UBND huyện Sơn Hà, Ba Tơ mở 02 lớp tập huấn với khoảng 200 tham gia.

d. Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS

Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND huyện Sơn Tây, Minh Long triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức 02 Hội thi sân khấu hóa Tuyên truyền đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các huyện nêu trên. Ngoài ra, đã lắp đặt 12 tấm pano tuyên truyền tại huyện Ba Tơ.

e. Về công tác tuyên truyền luật Giao thông đường bộ theo Chương trình phối hợp số 126/CTPH-BDT- BATGT ngày 22/7/2015 giữa Ban Dân tộc và Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi

Ban Dân tộc đã triển khai 03 lớp truyền truyền tại các huyện Sơn Tây, Minh Long và huyện Sơn Hà với 160 người tham gia.

2. Về công tác pháp chế:

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi bố trí 01 biên chế kiêm nhiệm phụ trách công tác pháp chế. Hàng năm, tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác soạn thảo, xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật...do Sở Tư pháp tổ chức./.

(Báo cáo này kèm theo Báo cáo số 145/BC-STP ngày 14/10/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi)

Nơi nhận:

- Vụ VĐCXDPL, Bộ Tư pháp (b/cáo);
- Vụ Pháp chế, Ủy ban dân tộc (tổng hợp);
- CT UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Tư pháp;
- VP UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban Dân tộc;
- Các phòng thuộc Ban Dân tộc;
- Lưu:VT.

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Mẫn